

Magagamit ang Mga Esperto sa FEMA para sa Payo sa Pagkumpuni at Muling Pagtatayo

Release Date: Abril 9, 2024

San Diego, California. - Mahigit sa 78% ng mga may-ari ng bahay na nag-apply para sa tulong sa sakuna ng FEMA pagkatapos ng Enero 21-23, 2024, ang matinding bagyo at sakuna ng pagbaha sa San Diego County ay nakatanggap ng karagdagang pondo para sa mga aktibidad sa mitigasyon. Ang mga pondong ito ay magagamit ng mga kwalipikadong aplikante para gawing mas matatag ang kanilang mga tahanan laban sa mga bagyo sa hinaharap.

Magagamit ang mga espesyalista sa FEMA sa San Diego upang sagutin ang mga katanungan at mag-alok ng mga tip sa pagpapabuti ng bahay at mga pamamaraang napatunayan na upang makatulong na maiwasan o mabawasan ang pinsala mula sa mga sakuna. Magbabahagi din sila ng mga pamamaraan para sa muling pagtatayo ng mga bahay na tibay sa panganib. Karamihan sa impormasyon ay naglalayong mga do-it-yourselfers at pangkalahatang trabaho ng kontratista. Walang bayad at hindi kinakailangan ang mga reserbasyon.

Ang mga espesyalista ay magagamit sa:

Home Depot

355 Marketplace Avenue

San Diego, CA 92113

9 ng umaga - 5:30 ng hapon.

Martes — Sabado

Abril 9 — 18, 2024



FEMA

Page 1 of 2

Para sa pinakabagong impormasyon ng FEMA sa Enero 21-23, 2024 ang matinding bagyo at pagbaha ng San Diego County, bisitahin ang www.fema.gov/disaster/4758.

###

Ang misyon ng FEMA ay ang pagtulong sa mga tao bago, habang, at pagkatapos ng mga sakuna.

Ang lahat ng tulong sa sakuna ng FEMA ay ibibigay nang walang diskriminasyon sa batayan ng lahi, kulay, kasarian (kabilang ang sekswal na panliligalig), oryentasyong sekswal, relihiyon, bansang pinagmulan, edad, kapansanan, limitadong kasanayan sa Ingles, o katayuan sa ekonomiya. Kung naniniwala kang nilabag ang iyong mga karapatang sibil, maaari kang tumawag sa linya ng Civil Rights Resource sa 833-285-7448 (TTY 800-462-7585). Ang mga gumagamit ng isang relay service tulad ng isang videophone, InnoCaption o CapTel ay dapat i-update ang FEMA gamit ang kanilang partikular na numero na itinalaga sa serbisyong iyon. Magagamit ang mga multiplayer operator (pindutin ang 2 para sa Espanyol).



FEMA

Page 2 of 2